



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพิ่มเติมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นในหัวข้อ การยกระดับท้องถิ่นสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital) ในระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ได้มีโครงการ จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพิ่มเติมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นในหัวข้อ การยกระดับท้องถิ่นสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital) ในระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพิ่มเติมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นในหัวข้อ การยกระดับท้องถิ่นสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital) ในระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัชชนันท์ กำแก้ว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชัยฉฤทธิ์ สิงห์ทอง

(นายชัยฉฤทธิ์ สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพิ่มเติมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นในหัวข้อ
“การยกระดับท้องถิ่นสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital)”

ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง
๑.	จ้างยานพาหนะ (รถตู้) จำนวน ๒ คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ สำหรับคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า จำนวน ๑๗ ราย ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ วัน
๒.	วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. รับผู้เดินทางไปราชการออกเดินทางจาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๓.	เป็นรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง สภาพสมบูรณ์ ทั้งเครื่องยนต์ ตัวถังและยาง พร้อมใช้งานตลอดเวลา
๔.	หากรถที่จะจ้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดหารถคันใหม่มาทดแทนและให้มีขนาดสภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อให้ใช้งานได้ทันที จนกว่ารถคันที่ชำรุดจะพร้อมใช้งาน โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรถคันที่ทดแทนให้ผู้ว่าจ้างถึงสถานที่ใช้งานและผู้รับจ้างจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเอง หากผู้รับจ้างละเลยไม่จัดหาทดแทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และเรียกให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายได้ทันที
๕.	รถจะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนของรถที่จะเสนอราคาประกอบ และรถที่ใช้ในการเดินทางต้องเป็นรถที่มีทะเบียนตรงกับหลักฐานที่นำมาประกอบ
๖.	รถทุกคันต้องมีหลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ



(นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า